





- Họ và tên: **LÊ NGUYỄN SINH NHỰT**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1977  
 - Nơi cư trú: Khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  
 - Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Tôi tên **Lê Nguyễn Sinh Nhứt** – sinh năm 1977, hiện đang cư ngụ tại khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Lời đầu tiên Tôi xin chân thành cảm ơn cử tri quận Ô Môn đã tin nhiệm và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong suốt 5 năm qua. Xin cảm ơn lãnh đạo cơ quan, cử tri nơi công tác, nơi tôi cư trú đã tin nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026. Tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự và cũng là trọng trách của bản thân trước cử tri quận Ô Môn nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.

Kính thưa quý cử tri:

Nếu được cử tri tiếp tục tin nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố, tôi nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực cùng đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, bản thân xin hứa sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu như sau:

1. Trước hết, Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công của cơ quan, là người Cán bộ Mặt trận được phân công phụ trách tham mưu về Dân chủ - pháp luật tôi sẽ tham mưu tổng hợp đầy đủ những ý kiến, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, phát huy tốt vai trò giám sát nhân dân và phản biện xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động để góp phần xây dựng và phát triển thành phố.
2. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và lắng nghe ý kiến cử tri bằng nhiều hình thức khác nhau (không chỉ trực tiếp và sau mỗi kỳ họp) để ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri để xuất đến HĐND và các cơ quan chức năng giải quyết; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc giải quyết, tiếp nhận kết quả và thông tin phản hồi cho cử tri.
3. Nghiên cứu những chủ trương, chính sách của trung ương để tham gia xây dựng Nghị quyết, chính sách phù hợp với thực tiễn của thành phố, tham gia thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
4. Tích cực trong việc giám sát những Nghị quyết, chính sách đã và đang thực hiện ở địa phương để những chủ trương, chính sách được thực hiện một cách tốt nhất. Quan tâm kiến nghị, đề xuất các vấn đề bản thân, cử tri còn trăn trở đến HĐND và các ngành hữu quan tham quan tâm giải quyết một cách tốt nhất để nhân dân an tâm lao động sản xuất.

Với những hành động trên, là ứng cử viên HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và với trọng trách hiện nay, dù đặc biệt hay không đặc biệt, Tôi nguyện vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện những vấn đề mà mình tâm quyết.

Cuối lời, xin gửi đến quý cử tri lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

Chân thành cảm ơn.



- Họ và tên: **ĐÀO THỊ LANG PHƯƠNG**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/1982  
 - Nơi cư trú: F2-31, đường số 5, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Tôi rất vinh dự được UBMTTQVN thành phố hiệp thương giới thiệu và được tập thể cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú tin nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhận thức được chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình, bản thân tôi hiểu để trở thành Đại biểu HĐND là điều khó, khó ở đây là làm sao phản ánh đầy đủ và kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND, cấp thẩm quyền, trong đó phải vừa đảm bảo đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, vừa góp phần xây dựng và phát triển thành phố nói chung và địa phương quận Ô Môn nói riêng.

Qua thực tiễn gần 10 năm công tác tại HĐND thành phố: trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 tôi là đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố khóa VIII phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, bản thân đã cùng tập thể Ban VHXX giám sát, có ý kiến với HĐND để ban hành nhiều chính sách quan trọng về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, giảm nghèo, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, phát triển thanh niên, ... đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố và các địa phương trong đó có quận Ô Môn; cũng như với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND thành phố là tham mưu, giúp việc hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND cũng với vai trò là Thư ký trong Kỳ họp, bản thân đã cùng tập thể Văn phòng HĐND thành phố, Đoàn Thư ký kỳ họp đã tham mưu Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt vị trí, chức năng của HĐND nhất là trong công tác giám sát, công tác ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Với mong muốn được góp phần xây dựng và phát triển Quận Ô Môn nói riêng và thành phố nói chung trong thời gian, nếu được sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri bầu chọn vào đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

**Thứ nhất**, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân, luôn giữ mối liên hệ, gặp gỡ cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh đến HĐND, các ngành, các cấp quan tâm, giải quyết ý kiến của cử tri và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết. Báo cáo với cử tri về hoạt động của HĐND thành phố, của cá nhân và chịu sự giám sát của cử tri.

**Thứ hai**, trên cơ sở những tiềm năng và khó khăn của địa phương, tham mưu HĐND thành phố ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các biện pháp tháo gỡ khó khăn của quận Ô Môn để góp phần phát triển quận trong thời gian tới.

**Thứ ba**, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố và cùng tập thể đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

**Thứ tư**, thực hiện có trách nhiệm với các nhiệm vụ được tổ chức giao.



- Họ và tên: **LÊ VIỆT SĨ**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1968  
 - Nơi cư trú: Khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Được sự tin nhiệm của cơ quan nơi công tác, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn và sự đồng tình của nhân dân nơi cư trú, giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự, cũng là trọng trách trước quý cử tri, trước toàn thể nhân dân thành phố Cần Thơ nói chung và quận Ô Môn nói riêng.

TP Cần Thơ đang thực hiện mục tiêu: Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa, là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục tiêu phấn đấu đó, TP Cần Thơ đã và đang thực hiện đạt được những kết quả bước đầu đáng phấn khởi, các ngành, các lĩnh vực, đều có bước phát triển, chất lượng được nâng lên, từng bước khẳng định được vai trò trung tâm của vùng. ...; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trong đó có quận Ô Môn.

Tuy nhiên, với những kết quả đạt được trong thời gian qua, TP Cần Thơ vẫn chưa thật sự phát triển đồng bộ giữa một số ngành và lĩnh vực, chưa phát huy được lợi thế của từng địa phương, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm vùng, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, một bộ phận nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn... Đây là một vấn đề khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ cần phải nỗ lực trong thời gian tới.

Nếu được cử tri tin nhiệm tôi là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

**Trước hết** bản thân tôi tiếp tục gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công, làm tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời.

**Thứ hai**, nếu được nhân dân tin nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ, tôi sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời tham gia thảo luận, đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố quyết định những vấn đề có liên quan đến sự phát triển của TP Cần Thơ và quận Ô Môn.

**Thứ ba**, với vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao tôi mong muốn được đóng góp công sức của mình bằng những việc làm cụ thể trong công tác điều hành phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương đi đúng hướng, mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với đặc điểm lợi thế sản có của quận, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần cùng TP Cần Thơ thực hiện đạt mục tiêu chung từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.



- Họ và tên: **TRẦN MINH TÂM**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1970  
 - Nơi cư trú: số 43-45, đường Nam Cao, khu dân cư 91B, khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
 - Chức vụ: Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Kính thưa quý bà con cử tri, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, nhiều năm qua đã tạo ra nguồn thu đáng kể để đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, nông thôn mới...; giải quyết việc và tạo thu nhập ổn định cho hơn 5.000 người lao động nghèo, già yếu, bệnh tật... Hàng năm, Công ty còn đóng góp xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tài trợ trang thiết bị trường học, xe cứu thương, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, nạn nhân chất độc da cam diroxin, hỗ trợ bà con bị thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ ...

Công ty được Hội đồng nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu nộp Ngân sách năm 2021 phấn đấu từ 1.550 tỷ đồng trở lên và 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 là 8.300 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện xây dựng các công trình giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới...

Nếu được bà con nhân dân quận Ô Môn tin nhiệm bầu tôi vào đại biểu Hội đồng nhân thành phố, tôi xin thực hiện các nội dung sau:

**Trước hết**, với vai trò người đứng đầu, chúng tôi sẽ cùng với tập thể CB-CNV Công ty nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 để giữ vững nguồn thu ngân sách và phát triển Công ty ngày một tốt hơn.

**Thứ hai**, cùng với Lãnh đạo quận Ô Môn, Lãnh đạo thành phố tiếp tục vận động những nguồn lực ngoài ngân sách góp phần chăm lo cho những bà con còn khó khăn, chăm lo phúc lợi xã hội trên địa bàn.

**Thứ ba**, thực hiện tốt vai trò là người đại biểu dân bầu, làm cầu nối, truyền đạt những tâm tư, tình cảm của bà con đến Lãnh đạo các cấp để được giải quyết một cách xác đáng, đúng luật pháp.

Vấn đề thứ tư, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách kinh tế xã hội, góp phần khởi nghiệp thành công, phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định.

Thưa quý bà con cử tri, dù trúng cử hay không trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, với trách nhiệm của mình, tôi luôn sẵn sàng thực hiện đầy đủ những tâm huyết nêu trên để cùng bà con đồng hành với chính quyền các cấp, xây dựng quận Ô Môn trở thành đô thị công nghiệp văn minh, góp phần xây dựng TPCT thực sự trở thành một đô thị sinh thái đáng sống, văn minh, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, các ứng cử viên và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng kính chào!